

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

๑. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๕ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักฯ เสนอเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๕ ให้คณะกรรมการประจำสำนักฯ พิจารณา ที่ประชุมมีมติปรับแก้ผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรเขียนผลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ความสำเร็จ พร้อมทั้งมอบงานแผนปรับแบบฟอร์มการรายงานฯ โดยให้เพิ่มคอลัมน์ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งให้คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการฯ ต่อไป ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
 ๑. มอบงานแผนและประกันคุณภาพรวบรวมโครงการ ประจำปี ๒๕๕๕ ที่มีผลการดำเนินการไม่ตรงกับตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ส่งให้รองผู้อำนวยการ (ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงษ์) หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ทางอีเมล เพื่อให้ฝ่ายปรับแก้ไข และให้ส่งกลับมายังงานแผนฯ ภายในวันตรวจประเมินคุณภาพประจำฝ่าย
 ๒. กำหนดให้นำข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๕ ที่ปรับแก้แล้วตามข้อ ๑ เข้าที่ประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเขียนผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๕ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการประจำสำนักฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. การทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งานแผนและประกันคุณภาพ รายงานกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ประชุมทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
๓. การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักฯ ได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้จัดลำดับการรายงานให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ที่ประชุมเห็นชอบมอบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (นายประสพสุข ผลดี) ปรับแก้ไขลำดับข้อในรายงานให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
๔. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์นั้น
ที่ประชุม จึงขอรายงานสรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) ซึ่งผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๔ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๖ อยู่ในระดับดี ที่ประชุมรับทราบ
๕. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ [โดยมีรายละเอียดดังในเอกสารแนบ](#)

ในการนี้ ขอให้แจ้งบุคลากรในฝ่ายร่วมต้อนรับขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปชินสีห์ของมหาวิทยาลัย (ด้านหน้าสำนักฯ) เวลา ๐๘.๓๐ น. จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*

๖. **อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์** สำนักฯ ขอรายงานความก้าวหน้าอาคารเรียนและปฏิบัติการ **รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒** ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้กรรมการเคลื่อนย้ายอาคารสำนักฯ ดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบอาคารฯ *ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการเคลื่อนย้ายอาคารของสำนักฯ ตรวจสอบว่างานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่บริษัทแจ้ง ให้ดำเนินการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างต่อไป*
๗. **แผนพัฒนาบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖** ด้วยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเสนอคุณสมใจ บรรเทากุล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ ๖ ในครั้งนี้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจำกลุ่มงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์กำหนดไว้ **รายละเอียดตามเอกสารแนบ** จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*
๘. **ขอเชิญส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดรางวัล “Best KU-KM Awards”** ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ. ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓/ว.๑๔๗๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ **รายละเอียดตามเอกสารแนบ** เชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดนั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอเรื่อง IPV๖ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะได้มีการจัดทำข้อมูล IPV๖ ให้รองผู้อำนวยการ (ผศ.ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์) พิจารณา พร้อมทั้งขอทราบ เป็นผู้นำเสนอผลงานดังกล่าว *ที่ประชุมรับทราบ*
๙. **กำหนดการประชุมครั้งต่อไป** ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเย็น ภู่วรรณ ชั้น ๓ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผดุง/สุรินทร์ บัวทอง

ตรวจ/ทานโดย: นางชิตชนก สายชุ่มอินทร์